



**ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต**  
**“โรงพยาบาลหนองม่วง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ไส้สะอาด ร่วมต้านทุจริต (Together Against Corruption)”**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ข้าพเจ้า นายเกรียงไกร คำคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วง สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่ และต่อสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถ อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ กล้าตัดสินใจ และยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีความละเอียดต่อการทุจริต ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่เพิกเฉยและไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชนปฏิบัติหน้าที่ราชการตามค่านิยมในการบริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบต่อตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึง การปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ สร้างสังคมที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่ “โรงพยาบาลหนองม่วง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ไส้สะอาด ร่วมต้านทุจริต” Together Against Corruption : TAC)

และขอถวายสัตยาจาวว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเกรียงไกร คำคุณ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วง



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  
“ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา”  
ของโรงพยาบาลหนองม่วง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายเกรียงไกร คำคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วง ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลหนองม่วง ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่บุคลากรโรงพยาบาลหนองม่วง ดำเนินการตามประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาด้วยความเที่ยงตรงโปร่งใส และยึดมั่นตามประกาศแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด ห้ามมิให้หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัท ยากองทุนสวัสดิการโรงพยาบาลหนองม่วง ให้คำนึงถึงปัจจัยด้านต้นทุน มาตรฐาน ระยะเวลาในการส่งของ การให้บริการและราคา ประกอบการตัดสินใจ ให้กำหนดคุณสมบัติของบริษัทผู้ค้าในร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะพัสดุ ให้บริษัทผู้ค้าต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรา ๑๗๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนดดำเนินการตามนโยบายและจัดระบบที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ การรับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์มิใช่ยาต้องไม่หารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนในทุกประเภท

และขอถวายสัตยาจว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษาต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเกรียงไกร คำคุณ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วง



ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคาม  
ทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายเกรียงไกร คำคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วง ในฐานะผู้บริหารสูงสุด  
ของโรงพยาบาลหนองม่วง ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่าง  
บุคคลและสร้างองค์กรที่ปราศจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศใน  
การทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน ไม่กระทำการใดที่เป็นการแสวงหา  
ประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศ ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน  
ลูกจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินการร่วมกันกับโรงพยาบาลหนองม่วง

ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด  
และการคุกคามทางเพศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังกล่าว โรงพยาบาลหนองม่วงจะดำเนินการดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพในศักดิ์ศรีความ  
เป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ เหล่ากำเนิด ศาสนา ส่งเสริมความเสมอหญิงชาย ไม่กระทำการ  
อันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อตัวบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใด  
ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยม ให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ  
ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ และบุคคลทุกคนของกระทรวงสาธารณสุข ให้  
ปฏิบัติต่อกัน โดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และเสริมสร้างความปลอดภัย ไม่ให้ถูก  
แสวงหาประโยชน์ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเกรียงไกร คำคุณ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วง



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริการทั่วไป โรงพยาบาลหนองม่วง โทร ๐ ๓๖๖๔ ๘๔๑๒ ต่อ ๑๐๑

ที่ ลป ๐๐๓๓.๓๐๑/ ๖๕ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมและร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

เรียน หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน และตัวแทนลูกจ้าง  
ด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วง จะจัดกิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณชน

ดังนี้

๑. เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นกรล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยการรณรงค์และประกาศแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันอย่างเปิดเผย และมุ่งมั่นดำเนินการอย่างจริงจัง ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบัวใหญ่ทุกระดับ

กลุ่มงานบริการทั่วไป จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรักษนาวิน โรงพยาบาลหนองม่วง โดยพร้อมเพรียงกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวสุทธิดา กันตุม)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติกร  
หัวหน้ากลุ่มงานบริการทั่วไป

(นายเกรียงไกร คำคุณ)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วง